

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สรุปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวในครอบครองไปรับการฉีดวัคซีน ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า 2535 และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานให้มีพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง

วิธีการดำเนินการ

- ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลละหาน

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินการ

1. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ กับประธาน อสม.และผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 มิถุนายน 2563 ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง

งบประมาณ

งบประมาณ 100,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นเงิน 68,900 บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัคซีน จำนวน 2,300 โดส	57,500	
2	ค่าเข็มฉีดยาเบอร์ 23 จำนวน 23 กล่อง	3,450	
3	ค่ากระบอกลีดยา จำนวน 23 กล่อง	5,750	
4	ค่าถุงมือแพทย์ จำนวน 2 กล่อง	500	
5	ค่าแอลกอฮอล์ จำนวน 24 ขวด	1,200	
6	ค่าสำลี จำนวน 2 ถุง	200	
7	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1 X 3 เมตร 1 ป้าย	300	
	รวม	68,900	

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน อำเภोजัตูรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม เจ้าของสุนัขและแมวได้รับความรู้และเกิดแรงกระตุ้นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากการเสี่ยงต่อการติดโรคพิษสุนัขบ้า

ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1. การดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ไม่สามารถฉีดได้ครบทุกตัว เนื่องจากไม่สามารถจับสุนัขและแมวเหล่านั้นได้
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในกรณีที่มีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นและให้ความรู้ คำแนะนำในการป้องกันตนเอง และให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

อุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีน



ประชุมเตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้ การเก็บรักษาวัคซีนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว



ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

เดือน “หมา-แมว” กัดข่วน รีบพบแพทย์ ระวังโรคพิษสุนัขบ้า



สาเหตุโรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด แต่สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย คือ สุนัข การกัดหรือขีดจากสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือถูกน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล



ระยะเวลาของอาการ

ส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่อาจสั้นเพียงแค่ว่า 7 วัน หรือยาวเกินกว่า 1 ปี



อาการของโรค

เริ่มจาก 2-3 วันแรกผู้ป่วยจะมีอาการ เริ่มคอ บวมเมื่อยตามเนื้อตัว มีไข้ อ่อนเพลีย ซ้ำ เวียนศีรษะ คันอย่างรุนแรงที่แผลและลำตัว ต่อมาจะมี อาการกระสับกระส่าย กล้ามเนื้อสั่นเกร็ง ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว ก้อนน้ำ และกลืนเนื้อขากรดุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาจชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด



วิธีการรักษาเบื้องต้น

ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อช่วยลดอัตราเกิดโรค หลังจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์ เร็วที่สุด เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบ



ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์
www.โอกาส การย์กรวันพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.)

Asyulthana
InfoGraphics
www.asyulthana.com

สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปิงปประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 2,190 ตัว สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของบางตัวไม่สามารถฉีดได้ เนื่องจากไม่สามารถจับได้ ประชาชนให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี